

BÁO CÁO**Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khoá XIII của Đảng**

Thực hiện công văn số 5008-CV/BTGTW ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khoá XIII của Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo kết quả triển khai, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiều năm vừa qua luôn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017 – 2022) và lần thứ XII (2022 – 2027) đều xác lập chỉ tiêu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương của Đoàn. Nội dung này luôn được xác lập trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm, là công cụ quan trọng để định hướng và đánh giá, xếp loại các cấp bộ đoàn trên cả nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng kịp thời, đảm bảo hiệu quả.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 347 - KH/TWĐTN-TNTH ngày 13/01/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời ngay sau khi kết thúc Đại hội, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 điểm trên toàn quốc và nước bạn Lào.

Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 26 - CTr/TWĐTN-VP ngày 19/5/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 381 - KH/TWĐTN - BTG ngày 29/4/2021 về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Bí thư Trung

ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 412 - KH/TWĐTN-BTG ngày 26/8/2021 tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều xây dựng các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” giai đoạn 2021 – 2026, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; đồng thời ban hành Hướng dẫn số 75-HD/TWĐTN-BTG ngày 21/02/2022 về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026, trong đó quy định các chuyên đề học tập hằng năm đối với cán bộ đoàn và đối với đoàn viên, thanh niên. Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành các văn bản, tài liệu hướng dẫn cụ thể việc tổ chức học tập chuyên đề. Các cấp bộ đoàn đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện.

Các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đều được Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn triển khai chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Một số chủ trương chỉ đạo quan trọng, tổ chức Đoàn đã ban hành các văn bản riêng để cụ thể hóa. Tiêu biểu như để triển khai Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 460 - KH/TWĐTN-BTC ngày 03/12/2021 về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đoàn với chủ đề “*Khát vọng cống hiến, lễ sống thanh niên*”.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tổ chức chuẩn bị Hội nghị

Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác học tập, quán triệt, 100% các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất để tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu, góp phần rút ngắn thời gian triển khai, giảm việc đi lại, mở rộng đối tượng tham gia học tập, tiết kiệm ngân sách. Trung ương Đoàn xây dựng và vận hành phần mềm riêng phục vụ công tác học tập, quán triệt, đảm bảo tới các cấp bộ đoàn trong cả nước, từ cấp trung ương tới cấp cơ sở và kết nối các điểm cầu tới các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước. Hệ thống trang thiết bị, đường truyền không ngừng được nâng cấp để đảm bảo kết nối liên thông hội trực tuyến của Đảng an toàn và chất lượng khi hội nghị

diễn ra. Các tài liệu phục vụ hội nghị được Trung ương Đoàn số hóa, không sử dụng văn bản giấy (đối với các văn bản không thuộc danh mục tài liệu mật) giúp giảm thời gian phát hành văn bản, tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong theo dõi. Thời gian gần đây, các hội nghị học tập, quán triệt của Đoàn đã từng bước áp dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ để triệt để hóa chủ trương chuyên đổi số trong hoạt động, hội họp. Bên cạnh các tài liệu được cung cấp, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại (đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động, phóng sự, clip ngắn...) để cung cấp tới các cấp bộ đoàn phục vụ cho công tác tuyên truyền, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, hấp dẫn đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương chung của Đảng, các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết do Đoàn tổ chức đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tài liệu và các điều kiện kỹ thuật đảm bảo. Bên cạnh việc cung cấp tài liệu, thông tin về nghị quyết, tổ chức Đoàn đồng thời chuẩn bị và sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai ngay sau khi quán triệt Nghị quyết. Cách làm này được triển khai thực hiện từ Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt, từ năm 2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thí điểm tổ chức để đánh giá kết quả học tập, quán triệt của đoàn viên sau khi học tập nghị quyết thông qua việc kiểm tra trực tuyến trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam, đoàn viên trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận điện tử đã hoàn thành việc học tập nghị quyết. Giải pháp này giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, phù hợp với điều kiện, yêu cầu của thực tiễn.

2. Đánh giá chất lượng tổ chức Hội nghị

Công tác tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng được triển khai nghiêm túc, có đổi mới, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng bộ trong các cấp. Tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ, bảo đảm để các đại biểu có điều kiện nghiên cứu kỹ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Báo cáo viên là các đồng chí có nhiều kinh nghiệm, am hiểu lý luận và thực tiễn, kỹ năng truyền đạt tốt. Chất lượng đường truyền các hội nghị trực tuyến cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các cán bộ chủ chốt của Đoàn, cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương Đoàn tham gia nghiêm túc vào các Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

3. Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết được các cấp bộ đoàn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đúng yêu cầu. Tính đến năm 2022, 100% cán bộ đoàn, 100% đoàn viên đều được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước¹.

¹ Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

3.1. Đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Ngay sau thành công của Đại hội Đảng XIII, Trung ương Đoàn đã phát động và tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động” tại 90 điểm hoạt động trên cả nước để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam². Trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đầu năm 2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thảo luận, cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tiếp đó, Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức tiếp sóng, tham dự Hội nghị toàn quốc của Đảng học tập, quán triệt Nghị quyết. Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn tham dự đầy đủ, nghiêm túc và được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội trong 02 ngày.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thu hút sự tham gia của 73.206 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tại 17.209 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở. Hội nghị gồm 02 nội dung: Quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, sau đó, đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trực tiếp quán triệt các nội dung trong Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích của công nghệ số thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên Việt Nam. Đã có 522.413 thí sinh tham gia thi với 1.614.623 lượt thi thành công.

3.2. Đối với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trực tiếp quán triệt, thông tin nhanh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của cơ quan. Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tổ chức điểm cầu trực tuyến và bố trí để toàn bộ cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng. Sau khi kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Trung ương Đoàn chỉ đạo và đảm bảo 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên. Bí thư chi bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp quán triệt, thông tin trong sinh hoạt chi bộ, có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công theo dõi chi bộ.

² Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên trong và ngoài nước; gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện.

Các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng của Bộ Chính trị đều được Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn ban hành Kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa. Một số nội dung được triển khai kịp thời và trở thành chủ trương lớn của Đoàn, tiêu biểu như thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đoàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến, lễ sống thanh niên” trong cả giai đoạn 2022 – 2027 với mục tiêu nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên; đồng thời triển khai thực hiện nhiều hoạt động, chương trình như Tọa đàm, giao lưu, đối thoại với thanh niên; xây dựng các ấn phẩm truyền thông... (Có phụ lục danh mục các Hội nghị đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt kèm theo Báo cáo).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành một số kế hoạch, báo cáo chuyên đề phục vụ việc tổng kết các nghị quyết, kết luận và cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng³.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng

Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng được các cấp bộ đoàn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện trên các nền

³ Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 71 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 08-KL/TW, ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Báo cáo Sơ kết 05 năm Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết Quy định số 205-QĐ/TW; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Báo cáo sơ kết Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -2020...

tăng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập chỉ tiêu công tác 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận của Đảng, nghị quyết, chủ trương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đưa thành một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm đối với các cấp. Trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn ban hành nhiều ấn phẩm truyền thông đa dạng, phong phú về những kết quả nổi bật của Đại hội, những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội.

Các nghị quyết, kết luận của Đảng đều được triển khai tuyên truyền đến thanh niên theo nhiều phương thức khác nhau: Các cơ quan báo chí của Đoàn xuất bản các bài viết phản ánh nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Đảng. Ctrạng mạng xã hội của Đoàn tuyên truyền tích cực các thông tin, chỉ thị, nghị quyết, kết luận mới của Đảng; chỉ đạo các cấp bộ đoàn đồng loạt đăng tải, chia sẻ các nội dung mới, nội dung lớn, trọng tâm; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ Đoàn, Hội chủ động xây dựng các bộ ấn phẩm tuyên truyền phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi, ngắn gọn, hiện đại, lan tỏa trên các kênh thông tin, nhất là trên không gian mạng; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội chuyên đề để phổ biến, tuyên truyền nghị quyết; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến để lan tỏa tinh thần, nội dung các nghị quyết, kết luận của Đảng tới đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước. Các năm 2021, 2022, hơn 80% thanh niên được tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng (Vượt chỉ tiêu đề ra).

5. Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, phải tiến hành thường xuyên, Trung ương Đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thông qua các đợt kiểm tra định kỳ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và cuối năm; cùng với đó kết hợp với việc tổ chức các cuộc thi, kiểm tra đánh giá là một kênh thông tin để đánh giá việc học tập của cán bộ, đoàn viên. Năm 2021, Bn Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành kiểm tra chuyên đề việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại một số cấp bộ đoàn. Đồng thời, trong các năm, Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn đều lựa chọn một số chủ trương quan trọng của Đảng đối với công tác thanh niên để tiến hành giám sát xã hội tại một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Mặt khác, kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng được đánh giá, chấm điểm bằng những minh chứng cụ thể trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.

6. Đánh giá việc đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng so với các nhiệm kỳ trước

Điểm mới nổi bật trong chủ trương triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương là tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Điều này giúp việc quán triệt, triển khai Nghị quyết diễn ra nhanh hơn, đối tượng học nghị quyết trong một thời điểm nhiều hơn, giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức hội nghị và đảm bảo thông tin được truyền đạt kịp thời, toàn

diện tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các hội nghị được tổ chức khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan và được cán bộ, đoàn viên đánh giá cao. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng đã giúp cho cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Chất lượng báo cáo viên ngày càng được nâng lên, vai trò của người đứng đầu các cấp của Đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết được nâng cao. Chủ trương đồng thời triển khai nghị quyết và Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết thể hiện tính hành động cao, rút ngắn thời gian cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận vào cuộc sống.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Đảng được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện từ rất sớm, chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng. Các Hội nghị quán triệt được lan tỏa sâu rộng, tiếp cận đến lượng rất lớn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đem lại hiệu ứng xã hội rất tốt. Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa nghị quyết, kết luận được Đoàn chuẩn bị và ban hành sớm. Có nhiều sản phẩm tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thanh niên. Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bước đầu áp dụng việc kiểm tra trực tuyến kết quả học tập các nghị quyết, kết luận, góp phần đánh giá chất lượng một cách thực chất hơn, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Một số đơn vị cấp cơ sở chậm đổi mới về tư duy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai còn hình thức, chưa chú trọng đến chất lượng học tập, chưa quan tâm đúng mức đến việc tự nghiên cứu nghị quyết của đoàn viên, thanh niên.

- Chất lượng và số lượng đoàn viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết còn chưa đồng đều tại các địa phương, đơn vị.

- Chưa có cơ chế lượng hóa và kiểm tra, đánh giá thực chất chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết trong đoàn viên, thanh niên.

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ đoàn ở cơ sở và đoàn viên đối với việc học tập, quán triệt nghị quyết còn chưa tốt. Còn biểu hiện “lười học tập nghị quyết”, “học cho có” trong một bộ phận nhỏ cán bộ đoàn, đoàn viên.

- Năng lực của một bộ phận cán bộ đoàn trong việc quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Một số yếu tố về kỹ thuật (đường truyền, thiết bị đầu cuối...) chưa tốt, ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của đoàn viên thanh niên.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

1. Một số vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quản triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng

- Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đem lại hiệu quả rõ rệt, nhưng đòi hỏi các cấp bộ đoàn cần đầu tư đồng bộ, bài bản các điều kiện đảm bảo về kỹ thuật, nhất là đường truyền, thiết bị đầu cuối để thông suốt về thông tin, đáp ứng yêu cầu về các nội dung cần truyền đạt.

- Chủ trương thực hiện đồng bộ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt với triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện nghị quyết cần tiếp tục được thực hiện kiên trì, rút ngắn về thời gian để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Để thực hiện được việc đó, khâu chuẩn bị cho triển khai nghị quyết cần được thực hiện sớm, bài bản, đồng bộ. Cùng với việc chuẩn bị hội nghị quán triệt, cần đồng thời chuẩn bị và ban hành các văn bản cụ thể hóa; các sản phẩm tuyên truyền, hỗ trợ cho việc học tập, quán triệt, tuyên truyền. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến cấp trung ương, các cấp ủy đảng, các đoàn thể cần triển khai ngay việc quán triệt kế hoạch, chương trình hành động của mình đến thành viên của tổ chức.

2. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, nhất là lãnh đạo chủ chốt về vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Thứ hai, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của Trung ương Đoàn đối với các cấp bộ đoàn là yếu tố góp phần quan trọng vào việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng trong tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba, việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đưa vào chương trình công tác, là một tiêu chí đánh giá quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp bộ đoàn, đóng vai trò quan trọng để các chỉ thị, nghị quyết, kết luận sớm đi vào cuộc sống.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tích cực, chủ động và quán triệt đến cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia nghiêm túc vào các Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, đảm bảo 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

2. Duy trì đánh giá kết quả học tập nghị quyết trong Bộ tiêu chí hàng năm đối với Đoàn các cấp.

3. Xây dựng và chia sẻ kho dữ liệu truyền thông hiện đại về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đoàn, Hội, Đội trên ứng dụng thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tự nghiên cứu, tra cứu khai thác tài liệu trên các nền tảng số.

4. Nhân rộng phương thức kiểm tra trực tuyến để đánh giá nhận thức của đoàn viên sau khi học tập, cấp giấy chứng nhận điện tử cho đoàn viên sau khi hoàn thành kiểm tra và lấy đó làm cơ sở đánh giá kết quả học tập, quán triệt của các cấp bộ đoàn và đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm. Tiếp tục tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, của Đoàn.

5. Lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; có trình độ chuyên sâu về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu truyền đạt có hiệu quả nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt. Báo cáo viên ngoài việc làm rõ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết, cần phải am hiểu sâu sắc, biết vận dụng một cách phù hợp nội dung của nghị quyết ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị; gia tăng tính đối thoại, thảo luận dân chủ đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quá trình truyền đạt nghị quyết.

6. Chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng một cách rõ ràng, thiết thực, rõ việc, rõ lộ trình, phân công thực hiện chi tiết, bám sát nghị quyết của Đảng và thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

7. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho 100% đoàn viên mới kết nạp và tổ chức để cán bộ đoàn học tập lý luận chính trị; kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập trực tuyến.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tham gia học tập, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết vào các lĩnh vực, chuyên môn, qua đó chỉ rõ ưu điểm và những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

9. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng kịp thời các thông tin được đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm. Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiên

cứu xây dựng và ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, kết luận của Đảng trong cán bộ đảng viên và thành viên các tổ chức quần chúng.

Trên đây là Báo cáo Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Đ/c Trương Thị Mai,
Ủy viên BCT, TT BBT TW Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức TW (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, BT TW Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW,
Văn phòng TW Đảng;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Vụ LLCT, Ban Tuyên giáo TW;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BTG, VP.

Nguyễn Minh Triết

PHỤ LỤC**Các Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng**

1. Năm 2021

+ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

+ Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

+ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

+ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đảng viên chưa tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

+ Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Hội nghị trực tuyến do Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì để nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

+ Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

+ Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

+ Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức.

+ Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Năm 2022

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Hội nghị kết nối với Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

+ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

+ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với điểm cầu chính do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

+ Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

+ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến được kết nối trực tiếp với Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

+ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

3. Năm 2023

+ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.